
- ๑ - 
 

 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน  ช้ัน ๕ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์สุมนต ์ สกลไชย กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
๖. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๗. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๘. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๙. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๑๐. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 
๑๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  (นางอรสา  ภาววิมล) 
๑๒. รองศาสตราจารยป์ระวิตร  พุทธานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายสุภัทร บุญส่ง) 
 

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๒. พลตํารวจตรีชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 

 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปฐมศิริ 
๒. นายมนตรี  เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓. นางสาวสมัญญา พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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๔. นางสาวปาณิสรา  วงษ์ชมภ ู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๕. นางสาวปภัสชญาภรณ์  แพรดํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นายศิริพงศกร  ชูสังข์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. นายธีระ  ละมุลตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๙. นางสาวดุจเดือน  แก่นทองเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๐. นางสาวพัชราภรณ์  นิยมสินธุ ์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๑. นายสิทธิศักดิ์  มาสิงบุญ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐นาฬิกา 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง แนวทางการจัดเสวนาการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะ 
   เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับแนวทางการจัดเสวนาการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
กําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยในวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีผู้ร่วมเสวนาจํานวน ๔ ท่าน ได้แก่         
รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง  รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์      
ธนไพศาล และรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น โดยผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาคือบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา  

 ท้ังนี้ ในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จะเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมสถานท่ีระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นการประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นการ
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๑.๒ เรื่อง ความคืบหน้าของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สอบถามเรื่องความคืบหน้าท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี / กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯได้
ชี้แจงว่าเรื่องสถานภาพของสถาบันบัวฯ ทางมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามท่ี นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ กรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ แนะนําแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และในส่วนของการขอตําแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ.นพชัย ชาญศิลป์ 
ผู้อํานวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานวิชาการของสถาบันบัวฯ และงาน
วิชาการในคณะท่ีเก่ียวข้อง ช่วยรวบรวมผลงานทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ.นพชัย ชาญศิลป์ เพ่ือ
เตรียมเสนอเข้าท่ีประชุมเพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑.๓ เรื่อง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลัง และความรับผิดทางละเมิด 

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มอบหมายให้นายเดชา ดีผดุง นําเสนอท่ีประชุมทราบเก่ียวกับกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องกับวินัยการเงินการคลัง และความรับผิดทางละเมิด 

 นายเดชา ดีผดุง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอท่ีประชุมว่า เรื่อง 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวินัยการเงินการคลัง และความรับผิดทางละเมิด ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทําให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ สาระสําคัญท้ังหมดมีอยู่ ๑๑ ข้อ แต่ท่ีสําคัญอยู่ใน (๒) ในกรณีท่ีข้อบกพร่องท่ี
ตรวจพบมีลักษณะเป็นการทุจริต ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติดําเนินการตามหน้าท่ีและอํานาจต่อไป จะเห็นได้ว่าคําท่ีเขียนใช้คําว่าดําเนินการตามหน้าท่ี
และอํานาจต่อไป ปกติจะใช้คําว่าอํานาจและหน้าท่ีท่ีอยู่ในมาตรา ๙๕ จึงเห็นว่าควรจะประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ซึ่งเป็นหลักหนึ่งในธรรมาภิบาล 

๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓. คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ หลักสําคัญมี ๕ ข้อ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพระราชบัญญัต ิ
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ 

เรื่อง แนวทางการกําหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี เป็นเรื่องการลดหลั่นกันในกรณีหากเกิด 
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ผิดพลาดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยมีประมาณ ๑๘ เรื่อง ซึ่งได้นําเสนอท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ 
สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดังนั้น เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในการท่ีจะเกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติในการท่ีจะป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ในฐานะท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติ คําสั่ง หนังสือเวียนข้างต้น    
ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เห็นสมควรให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดพิมพ์เอกสารกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวินัยการเงินการคลัง และความรับผิดทางละเมิด 
แจ้งให้กับหน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

อนึ่ง นายเดชา ดีผดุง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า ในโอกาสท่ีมี
ตัวแทนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชุมอยู่ในท่ีนี้ด้วย จึงขอชี้แจงว่าหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ มี ๒ หน้าท่ี  

๑) แก้ไขปัญหาและวางระบบธรรมาภิบาล 
๒) ทําหน้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ตามปกติ  
จะเห็นได้ว่าหน้าท่ีของข้อท่ี ๑) แก้ไขปัญหาและวางระบบธรรมาภิบาล หลักการท่ีคณะรัฐมนตรี

อนุมัติให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เตรียมตัวออกนอกระบบ ให้หลักการไว้ ๓ ข้อ คือ 
๑. อนุมัติวงเงินไว้ ๑.๗ และ ๑.๕ 
๒. ไม่ได้ให้จัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
๓. เม่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นข้าราชการอยู่ เคยเบิกได้สิทธิอะไรก็ขอให้ได้รับสิทธินั้น

เม่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อ ๑. และข้อ ๓. ในส่วนข้อ ๒. คณะรัฐมนตรีไม่ได้เห็นชอบ
จึงต้องปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลังคือให้ใช้เงินได้ไม่เกิน ๒ ปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบ 
หรือยังไม่ได้ออกนอกระบบหรืออยู่ระหว่างรอยต่อออกนอกระบบ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีออกนอกระบบ หากมีการตั้งกองทุนฯ แล้ว สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ทุกหน่วยปฏิบัต ิ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนั้น ตามท่ีได้มีการเสนอต่อคณะมนตรี เม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๒ หรือปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นหลักการ
ท่ีดีมาก แม้ว่ากองทุนฯ จะตั้งไม่ได้แต่มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ยังตั้ง เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งกองทุนฯ เป็นเงิน 
๓๙๒ ล้านบาท ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินขอให้ทบทวนและให้ปฏิบัติตามนี้ ขณะนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทํา
เรื่องมาถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ดังนั้น หากไม่นําเรื่องนี้ข้ึนมาจะกลายเป็นว่านโยบาย
มหาวิทยาลัยท่ีจะออกนอกระบบมันจะบ่มปัญหาไว้ถึง ๑๘ ปี จะเห็นว่าถ้าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นการวางระบบและ
แก้ไขปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล เพราะว่าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอให้ทุกท่านได้
รับทราบ ซึ่งเรื่องนี้เป็นการแก้ไขปัญหาการวางระบบ โดยมีวิธีแก้ไข ๓ วิธ ี
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๑. แก้ตัวกฎหมายคือการจ่ายเงินแผ่นดินต้องทําเป็นกฎหมายเท่านั้นถึงจะจ่ายได้ 
๒. แก้โดยมีมติคณะรัฐมนตรี การจ่ายเงินแผ่นดินทุกทีมีมติคณะรัฐมนตรี 
๓. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า คือ ปิดกองทุน ทุกมหาวิทยาลัยท่ีตั้งกองทุนต้องปิดกองทุน ซึ่งขณะนี้

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทําการเสนอให้ปิดกองทุน โดยได้ทําเรื่องเสนอสํานักงบประมาณแล้วว่าควรปิดกองทุน 
ถ้าไม่ปิดกองทุนทุกมหาวิทยาลัยก็จะไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

และในเรื่องของงบประมาณจังหวัด มหาวิทยาลัยควรหางบประมาณจากยอดงบประมาณ
ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยตอนนี้ก็ยังสามารถดําเนินการได้ เพราะจะทําการปิดยอดงบประมาณ ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดชลบุรี มีลักษณะเหมือน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งไม่ควรปล่อยโอกาสให้เสียไป  

รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องของหลักสูตรว่า หลังจากท่ีได้หารือกับ นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาแล้ว จึงได้ทําแนวทางท่ีจะให้สอดคล้องและตอบโจทย์ท้ังหมดท่ีว่ามาโดยเน้นท่ีจะใช้ผู้ประกอบการ 
ในการสร้างหลักสูตรและเน้นในเรื่องทักษะการปฏิบัติ ดังนั้น แนวทางท่ีได้เตรียมไว้จะเป็นแนวทางการสร้าง
หลักสูตรท่ีเน้นการปฏิบัติก่อน (upside down) แล้วค่อยกลับมาเรียนรู้หรือท่ีเรียกว่าเป็น Known how first 
Known why later คือเรียนไปก่อนค่อยมารู้ทีหลังซึ่งจันทบุรีเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ    
ท่ีสามารถช่วยกันได้ จึงได้เสนอการเสวนาการสร้างหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพราะหลักสูตรนี้จะ
เป็นหลักสูตรท่ีครบวงจรเป็นหลักสูตรท่ีบอกถึงเรื่องของการบูรณาการในสาขาวิชาต่างๆ ในทางการเกษตร 
และทางอัญมณี ท้ังนี้ ประการแรก ต้องทําให้คณาจารย์ท้ัง ๒ คณะ ในวิทยาเขตจันทบุรี เข้าใจก่อนว่าหลักสูตร  
ควรจะเป็นอย่างไรต่อไป ท่ีสําคัญอาจารย์ต้องทําความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ขอให้อธิการบดีและรองอธิการบดีเชิญคณาจารย์ท้ัง ๒ คณะเข้ารับฟังเสวนา
ในวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ด้วย 

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นว่า 
ตามท่ีนายเดชา ดีผดุง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พูดถึงหลักวินัยการเงินการคลังนั้น  
เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีสําคัญมากในเรื่องการวางหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากกฎหมายนี้เป็นกฎหมายท่ีครอบคลุม 
เรื่องการรับ การจ่ายเงินและการบริหารสินทรัพย์ของประเทศท้ังหมด โดยวางหลักเกณฑ์และหลักการ
รายละเอียด เช่น ถ้าทํางบประมาณขาดดุลยอดขาดดุลจะต้องมีงบประมาณลงทุนไม่ต่ํากว่ายอดคงคลัง 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนั้นต้องศึกษารายละเอียดให้มากกว่านี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่าน
การพิจารณาจากสภาแล้ว อย่างไรก็ตามดังท่ีนายเดชา ดีผดุง ได้นําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑มานําเสนอเพราะว่าจะถูกบังคับใช้ก่อนซึ่งมองว่าสํานักงานการตรวจเงิน
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แผ่นดินจะเป็นหน่วยงานเบื้องต้นท่ีเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัตินี้ และ
พระราชบัญญัติฉบับนี้หากมีการฝ่าฝืน หรือละเมิดจะมีโทษทางการปกครอง โดยคณะรัฐมนตรีจะทําหน้าท่ีเป็น
ศาลปกครองชั้นต้นและมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ไปจนถึงศาลปกครองสูงสุด จึงขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ากองทุนท่ีนายเดชา 
ดีผดุง กล่าวถึงนั้น เม่ือก่อนกองทุนตั้งโดยอาศัยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และ พระราชบัญญัติเงิน
คงคลัง พ.ศ.๒๔๙๒กล่าวคือตั้งโดยกฎหมายท่ีรองรับโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วิธีการตั้งคือตั้งตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกับตั้งเป็นกฎหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
เป็นกฎหมายเฉพาะแตพ่ระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลังตั้งได้เฉพาะเป็นกฎหมายเฉพาะเท่านั้น เพราะฉะนั้น
สิ่งท่ีหลายๆ มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการอยูเ่ป็นการตั้งโดยขัดต่อพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งยัง
ไม่มีโทษ แต่ถ้าพระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลัง ประกาศแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันที 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี / กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า ประเด็นท่ีนายเดชา ดีผดุงได้นําเสนอในกรณีของกองทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนั้นข้อเท็จจริงแล้วเรื่องนี้เกิดข้ึนมาหลายสิบปี ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพราะเป็นทุกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
เข้าใจว่าเป็นเจ้าของเงินในส่วน ๑.๗ แล้วก็ไปตั้งกองทุนในลักษณะท่ีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติอย่างท่ี นาย
พัลลภ ศักดิ์โสภณกุล ให้ข้อมูลไว้ แต่เป็นการตั้งโดยอาศัยอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี กองทุนภายใต้สภามหาวิทยาลัยนั้นไม่ผิด แต่โดยความผิดพลาดของทุกมหาวิทยาลัยคือ นํา
เงินเดือนท่ีเป็นเงิน ๑.๕ และ ๑.๗ ไปเป็นรายละเอียดว่าเป็นเงินของกองทุน ดังท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก โดยตอนท่ีได้เข้ามาบริหารเริ่มแรกนั้น ได้สั่งการให้งดจ่ายเงินกองทุนนี้ท้ังหมด เช่น กรณีการ
จ่ายเงินให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยจ่ายสิ้นปีงบประมาณเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ซึ่ง
จากการศึกษาข้อมูลแล้วกองทุนไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่เงินท่ีเข้าสู่กองทุนนั้นผิดกฎหมาย เพราะไปบังคับไว้ว่าต้อง
เป็นเงินท่ีให้โอนจากหมวดเงินเดือนท่ีเป็นเงินจ่ายของพนักงานท้ังหมดเข้าไปสู่กองทุน ลักษณะกองทุนท่ีระบุไว้มี
รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ ได้ เช่น ในเรื่องของเป็นไปตามพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับสวัสดิการท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ ดังนั้น วิธีแก้ไขคือยังไม่ให้มีการใช้เงินจากกองทุนนี้ออกไป ซึ่งตามนัยท่ีสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน(สตง.) เคยส่งหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในกรณีของทางมหาวิทยาลัย
จะต้องคืนเงินท้ังหมดให้กับคลัง ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมท่ีจะคืนเงินแล้ว ซึ่งเตรียม ท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย โดยถือว่าเป็นเงินเหลือจ่ายท่ีไม่มีการจ้างก็ต้องส่งคืนคลัง ส่วนประเด็นท่ี นายเดชา ดีผดุง ได้นําเสนอ
เก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายท่ีมหาวิทยาลัยควรขอจากจังหวัดนั้น ตอนนี้ได้ดําเนินการไปแล้วโดยจังหวัดจันทบุรี
จะจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ประมาณ ๖๐ ล้านบาท ส่วน
จังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างพิจารณา 

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
กองทุนตามท่ีพระราชบัญญัติการเงินการคลัง ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยการรับ การจ่ายและการเก็บรักษาเงินนั้น 
ต้องตีความก่อนว่าเงินแผ่นดินคืออะไร หากเป็นเงินแผ่นดินทุกชนิดไม่ใช่กรณี ๑.๗ และ ๑.๕ ท่ีเป็นปัญหาเรื่อง
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การซ้ําซ้อนอยู่ขณะนี้ เป็นเงินท่ีมาจากเงินรายได้หรือกรณีท่ีต้องนําส่งคลังแล้วได้รับการยกเว้นแบบนี้ถือว่าเป็น
เงินแผ่นดิน ส่วนสวัสดิการภายในนั้นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
นําเสนอ เป็นเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้ใช้เงิน แล้วก็ไปตั้งกองทุนภายในซึ่งเป็นกองทุนสวัสดิการ
ภายใน จึงเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะว่า 
อธิการบดีควรจะนําข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรว่ากองทุนจัดตั้งเม่ือใด มีเงินเหลือเท่าใด ในช่วงระยะ ๒ ปี 
ท่ีผ่านมามียอดเงินเท่าใด และให้มหาวิทยาลัยทําเรื่องขออนุญาตส่งคืนคลังต่อสภามหาวิทยาลัย มิเช่นนั้นอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาได้อีก 

นายเดชา ดีผดุง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามท่ี 
นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล ให้ข้อมูลเรื่องการจัดตั้งกองทุนนั้น อยู่ในมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
บัญญัติว่าการจัดตั้งกองทุนจะกระทําได้แต่โดยกฎหมาย ในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์  
ได้ทําเงินผันออกมาในช่วงนั้นแล้วถูกฝ่ายค้านทักท้วง และกรมพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนรถจักรยานยนต์ให้
พัฒนากรท่ัวประเทศแต่อยู่ในงบหมวดเงินอุดหนุนของกรมพัฒนาชุมชน ฝ่ายค้านก็คัดค้านอีก ท้ายท่ีสุดต้อง 
รวบมาเขียนในมาตรา ๓๓ - ๓๔และหากนําเงินของ ๑.๗ และ ๑.๕ ไปตราเป็นข้อบัญญัติภายในมหาวิทยาลัย 
แล้วก่อตั้งกองทุนข้ึนมาสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)จะท้วงในประเด็นนี้เพราะสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน(สตง.)มีสิทธิ์ตรวจสอบนี่คือการแก้ปัญหาและวางระบบธรรมาภิบาล ไม่ได้แก้เฉพาะมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแต่แก้ท้ังหมดของประเทศ 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดพิมพ์เอกสารกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับวินัยการเงินการคลัง และความรับผิดทางละเมิด แจ้งให้กับหน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
และปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 
     เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้
จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๓๖ หน้า 
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มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยใหแ้ก้ไขดังนี้ 

๑) ขอให้แก้ไขหน้าแรกในส่วนของรายนามกรรมการผู้เข้าประชุม ลําดับท่ี ๑๒ ผู้อํานวยการกลุ่ม
พัฒนากฎหมาย จากเดิม (นายศิริพงศกร  ชูสังข์  แทน) แก้ไขเป็น (นายสุภัทร บุญส่ง) 

๒) ขอแก้ไขหน้า ๘ ของรายงานการประชุมระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ โดยให้เพ่ิมเติมหัวข้อ“มติท่ี
ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ” 

๓) ขอแก้ไขหน้า ๑๕ วรรค ๒ โดยเพ่ิมเติมข้อความต่อจาก นายเดชา ดีผดุง กรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นว่า “ขณะนี้รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยให้
ตามภารกิจพ้ืนฐานและให้ตามภารกิจยุทธศาสตร์และรัฐบาลเน้นภารกิจพ้ืนฐานเป็นหลัก ส่วนภารกิจยุทธศาสตร์
นั้น แยกเป็นภารกิจยุทธศาสตร์กับเป็นยุทธศาสตร์ท่ีทําหลายๆ เรื่องมีวัตถุประสงค์เดียวกันต้องบูรณาการ และ
การบรูณาการนั้นต้องมีความเชื่อมโยงกันต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา...” 

 ท้ังนี้ รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในรายงานการประชุมหน้า ๒๐
ระเบียบวาระท่ี๕.๑เรื่องอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พบว่า
ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ ในเอกสารระบุไว้ ๑๖ คน แต่อีกหน้าหนึ่งระบุว่า ๑๘ คน จึงได้
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วรวมจํานวนใหม่ได้ ๑๘ คน ซึ่งได้แก้ไขในรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรณีผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับการปฏิเสธ 

   จากสภาวิศวกร ไม่อนุญาตให้ขอใบอนุญาตเพื่อสอบการขอรับใบอนุญาต 
   เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี  

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณากรณีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับการปฏิเสธจากสภาวิศวกร ไม่อนุญาตให้บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ในการขอใบอนุญาตเพ่ือสอบการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี โดยให้เหตุผลถึงการท่ีสภาวิศวกรให้การรับรอง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา นั้น เป็นการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตอุเทนถวาย ซึ่งเอกสารสําคัญคือ ใบแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ซึ่ง ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการแก้ไขและเปลี่ยนแบบใบแสดงผลการศึกษา ไม่มีคําว่า “วิทยาเขตอุเทนถวาย” 



- ๙ - 
 

 
 

อันเป็นเหตุให้บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วได้รับผลกระทบ ท้ังนี้ ทางสภาวิศวกร ยังคงให้มีการระบุคําว่า 
“วิทยาเขตอุเทนถวาย” ในใบแสดงผลการศึกษา โดยท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรให้เพ่ิมเติมข้อความ “(อุเทนถวาย)” 
ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ วาระ ๕.๒ 
ท่ีแนบ 
 เนื่องจากในมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ มิได้มีการระบุ “สาขา
วิศวกรรมโยธา” ให้ชัดเจน ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแก้ไขมติดังกล่าว โดยขอแก้ไขเป็น “ท่ีประชุมเห็นสมควร
ให้เพ่ิมเติมข้อความ “(อุเทนถวาย)” ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘  ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความเห็นว่า
จากมติการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๖๐ ไม่ได้ระบุชื่อหลักสูตร   
ไว้ ว่าเป็น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ดังนั้น ทําให้นักศึกษาวิทยาเขตอุเทนถวาย      
ในหลักสูตรอ่ืนๆ อยากให้มีคําว่า “(อุเทนถวาย)” ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ด้วย ซึ่งสภาวิชาชีพ     
ของทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่ได้มีปัญหาในกรณีของใบแสดงผลการศึกษา แต่จะมีปัญหาเฉพาะสภาวิชาชีพ
ของสาขาวิศวกรรมโยธาเท่านั้น ท้ังนี้ ท่ีประชุมควรให้ความเห็นชอบในหลักการไปก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัย    
จะดําเนินการให้สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร 

 กรณีท่ีรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าไม่ให้สภาวิชาชีพเข้ามาก้าวก่ายการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งขณะนี้คุรุสภาก็ไม่เข้ามาก้าวก่าย โดยจะรับรองด้วยการสอบเท่านั้น กรณีนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งท่ีจะต้อง
สื่อสารข้อมูลไปยังสภาวิชาชีพท้ังหลาย เพราะไม่เช่นนั้น จะเกิดการก้าวก่ายกันค่อนข้างมาก ซึ่งการระบุ      
“(อุเทนถวาย)”ก็มีข้อดี ยกตัวอย่างเช่น กรณีสถาบันต่างประเทศยังมีการระบุว่าจบจากวิทยาเขตไหน โดยเป็น
การสื่อถึงเรื่องการแข่งขันคุณภาพ และการระบุวิทยาเขตก็เป็นในรูปแบบของสากล และเห็นว่าคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ควรทําเรื่องเสนอถึงสภาวิชาชีพ เพราะสภาวิชาชีพท่ีสําคัญและยากท่ีสุดคือวิชาชีพท่ีมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ควรต้องพิจารณา
และเสนอให้สภาวิชาชีพเข้าใจว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร ซึ่งในทางกฎหมายอํานาจของสภามหาวิทยาลัย    
จะพิจารณาในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้ว และสภาวิชาชีพวิศวกรควรมีหน้าท่ีดําเนินการในเรื่องของการวัดผล 

 องค์กรวิชาชีพมีอํานาจเพียงรับรองปริญญาไม่ได้รับรองหลักสูตร แต่จะมีเพียงสภาวิชาชีพพยาบาล
เท่านั้น ท่ีระบุไว้ว่ารับรองหลักสูตร นอกนั้นจะไม่มีพระราชบัญญัติฉบับไหนระบุไว้ว่ารับรองหลักสูตร โดยจะเป็น
การรับรองปริญญาเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติอาจไปออกข้อบังคับรับรองหลักสูตรก้าวล่วงเข้าไป ตรงนี้เป็นเหตุให้
ต้องมีการบัญญัติไว้ท่ีรัฐธรรมนูญ ว่าองค์กรวิชาชีพ ซึ่งดูแลมาตรฐานวิชาชีพไม่ให้ก้าวล่วงไปดูแลมาตรฐาน
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วิชาการ หรือมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ขณะนี้ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก็หารือ
กับองค์กรวิชาชีพหลายครั้งแล้ว ซึ่งองค์กรวิชาชีพก็เริ่มระมัดระวังมากข้ึน และทางแก้ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนปฏิบัติ
กันในกรณีดังกล่าว คือ ระบุชื่อ “คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์อุเทนถวาย” ท่ีชื่อคณะ     
เพ่ือไม่ให้ชื่ออุเทนถวายหายไป และเหตุผลท่ีให้ใช้เพียงคําว่า “(อุเทนถวาย)” เพราะไม่ต้องการให้มีคําว่า    
วิทยาเขต ซึ่งขณะนี้ในใบแสดงผลการศึกษาไม่มีคําว่าวิทยาเขตอุเทนถวาย โดยต้องการให้ระบุเฉพาะหลักสูตร
ไม่ใช่คณะวิชา ซึ่งหากพิจารณาคําว่า อุเทนถวาย มีความสําคัญในระดับหนึ่ง ถือเป็นข้อดีของเด็กท่ีจบไปแล้ว      
มีงานทํา เพราะความเชื่อม่ันของอุเทนถวายในสมัยก่อนมีความเชื่อม่ันสูง 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ใช้ “(อุเทนถวาย)” ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่ามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ และในกรณี
หลักสูตรอ่ืนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้เพ่ิมข้อความ “(อุเทนถวาย)” ใน
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ด้วยเช่นกัน  

มติท่ีประชุม  

 ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 
๑. ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้ใช้ “(อุเทนถวาย)” ในใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcripts) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
จนกว่ามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ 

๒. กรณีหลักสูตรอ่ืนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้เพ่ิม
ข้อความ “(อุเทนถวาย)” ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ด้วยเช่นกัน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคําสั่งท่ี สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งพ้นจากตําแหน่งหน้าท่ีและแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และต่อมาได้มีคําสั่งท่ี สกอ. ๑๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้มีอํานาจและหน้าท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น 
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 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดําเนินการ
ในภารกิจของสภามหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลการดําเนินการท่ีสําคัญ 
สรุปได้ดังนี ้
 ๑.  การจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยของรัฐ  
๔ แห่ง เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ (๒) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (๓) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา และ (๔) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
พิจารณาสาระสําคัญของการร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนแนวทางการดําเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน และกรอบระยะเวลาการ
ดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซ่ึงมีผลสรุปดังนี ้
 ข้ันตอนท่ี ๑ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย ท้ังเรื่องร้องเรียนและคดีความต่างๆ 
ตลอดจนปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 ข้ันตอนท่ี ๒ ศึกษาแนวทางเพ่ือดําเนินการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี นายกสภาและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 ข้ันตอนท่ี ๓ ศึกษาระบบบริหาร (การบริหารงานบุคคล งบประมาณ วิชาการ) เพ่ือกําหนด
แนวทางและวางแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบมอบให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ดําเนินการต่อไป ซึ่งในประเด็น
นี้ หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยอาจวางแนวทาง (Road map) 
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ดําเนินการต่อไป 
 ๒. ดําเนินการกําหนดแนวทางเพ่ือจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย... ว่าด้วย การได้มาซึ่ง
อธิการบดี สภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. กําหนดการแก้ไขปัญหาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกแล้วเห็นว่า    
เป็นปัญหาท่ีเก่ียวกับข้อขัดข้องในการดําเนินการและบริหารจัดการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกท้ัง ๔ แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย และวิทยาเขต
จันทบุรี ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ มีความเปน็เอกภาพและมีประสิทธิภาพ จึงควรให้มีการ
ดําเนินการแบบรวมศูนย์ พร้อมท้ังเร่งรัดให้มีการดําเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เพ่ือให้ได้มาซึ่งอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๔. การแก้ไขปัญหาและวางระบบธรรมาภิบาล  
   ได้กําหนดให้มีการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดยพิจารณาให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
  ๑) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการให้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
  ๒) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบด ี
  ๓) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๔) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนผู้บริหาร 
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  ๕) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนคณาจารย ์
  ๖) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
  ๗) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
   โดยให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก  
   หลักการของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญ ประกอบด้วย 
  ๑) ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน 
  ๒) การพ่ึงพาตนเองได ้
  การสร้างระบบธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยให้ความสําคัญ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ความมีศักยภาพในการบริหารของอธิการบดีและคณะผู้บริหาร 
 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในการกํากับดูแลการบริหารในภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ การจัดการศึกษา และ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการกําหนดกรอบเวลาในการการหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคหลักในการดําเนินงานท้ังในระยะสั้นและในอนาคต การวิเคราะห์และการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ดังนี ้

๑. ด้านผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน 
   ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร และมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd.) และตรวจสอบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด โดยคณะกรรมการด้านวิชาการท่ีแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
   ๑.๒ การรวมศูนย์ข้อมูลทะเบียนกลาง ๔ วิทยาเขต พร้อมกับการปรับปรุงระบบการ
ลงทะเบียน 
   ๑.๓ ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดย
การกําหนดระบบวิธีในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ มี ๓ ระบบหลัก คือ การให้โควตานักเรียนท่ีเรียนดี กิจกรรม
เด่น ระบบสอบตรง ระบบสอบโดยผ่านระบบกลาง  
   ๑.๔ การจัดทําใบแสดงผลการศึกษา/ ใบสภาอนุมัติ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
   ๑.๕ สหกิจศึกษา/ ฝึกงาน และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของสหกิจศึกษา/ฝึกงาน และในส่วนของบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
   ๑.๖ การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยส่งเสริมจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาเพ่ือช่วย
เสริมสร้างความพร้อมแก่นักศึกษาในการศึกษา เล่าเรียน ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่นักศึกษา 
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๒. การดําเนินการสรรหาอธิการบดี  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ     
ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีมติเลือก รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ ให้เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง    
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย วิธีการสรรหา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔ และอยู่ระหว่างดําเนินการ กราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

๓. การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีจัดตั้งข้ึนในมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
โครงสร้างของหน่วยงานท่ีจัดตั้งข้ึนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีจํานวนหน่วยงานมาก 
เพ่ือให้การจัดตั้ง มีหลักเกณฑ์ท่ีจะเป็นหลักประกันความเหมาะสม ความจําเป็น ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
ประสิทธิภาพ และความม่ันคงในระยะยาว 

๔. แก้ไขและปรับระบบการบริหาร และการดําเนินงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีมีความสําคัญเพ่ือการรองรับการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

๕. การปรับและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล บุคลากรในมหาวิทยาลัยจําเป็นท่ีจะต้องได้รับ
การพัฒนาท่ีหลากหลาย และถูกต้องตรงความต้องการ เพ่ือท่ีจะสามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 
  ๕.๑ Haman Capital Development for RMUTTO 
   การพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) เริ่มจากการ
กําหนดลักษณะงาน กิจกรรม ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งไว้ล่วงหน้า เม่ือมีบุคคลมาดํารงตําแหน่งตามท่ี
กําหนดจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามลักษณะงานความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับงานท่ีทํา ซึ่งถือได้ว่าบุคคล
นั้นมีสมรรถนะความสามารถเหมาะสมกับงานในตําแหน่ง โดยแบ่งสมรรถนะเป็น ๓ ประเภท ดังนี้       
๑. สมรรถนะ ๒. สมรรถนะในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ ๓. สมรรถนะทางการบริหาร 

 ๕.๒ การปรับรื้อระบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  ๕.๒.๑ การบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๕.๒.๒ การกําหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน 
  ๕.๒.๓ สวัสดิการ 

๖. แผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาระยะเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในการเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม
นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
  มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะและ
ศักยภาพสูงสําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
(New Growth Engines) ของประเทศ และเพ่ือสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่ง
อนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้น
การปรับเปลี่ยนเนื้อหา สาระ โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสําคัญ พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง
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รวมท้ังการร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกําลังคน ซึ่งผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ มีดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ปฏิรูปสู่อุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ท่ีมีสมรรถนะและศักยภาพสูง เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรมแบบครบ วงจรและเข้มข้นรองรับการพัฒนาประเทศเพ่ือให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
Growth Engines) ของประเทศอย่างก้าวกระโดด 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีข้อสังเกตว่า
การเรียงลําดับการเสนอผลงาน ควรแบ่งเป็นด้านต่างๆ เช่น 

๑. ด้านการแก้ไขปัญหาและวางระบบการทํางานภายใน 
๒. ด้านการปรับปรุงกฎหมายและการแก้ไขระเบียบ 
๓. ด้านการปรับปรุงและวางระบบการจัดการเรียนการสอน 
๔. ด้านการสรรหาอธิการบดี 

 ควรมีบทสรุปไว้ด้านหน้าและแยกประเด็นตามท่ีทางรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีอะไรบ้างซึ่งได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว และในอนาคตจะดําเนินการ
เรื่องอะไรบ้าง รวมถึงให้รายงานในเรื่องเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของบุคลากร การเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเม่ือเทียบกับก่อนท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยจะเข้ามา
บริหารด้วย 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยบูรพา และทําให้เห็นภาพ ก่อนและหลังท่ีสภา 
ชุดนี้จะเข้ามาทําหน้าท่ี 

มติท่ีประชุม 
 มอบอธิการบดีปรับปรุงการรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๔)  และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   (ไตรมาส ๑) 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย กองนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๔) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑) โดย 
มีรายละเอียดดังนี ้
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 รายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ณ สิ้นไตรมาส ๔  รายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้

ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แหล่งงบประมาณ ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน ๗๒๒,๐๗๖,๖๐๐.๐๐ ๖๗๗,๘๓๑,๘๒๖.๖๑ ๙๓.๘๗ 

งบประมาณเงินรายได้ ๓๔๑,๗๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗๑,๕๗๗,๐๙๔.๔๙ ๕๐.๒๑ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๐๙๕,๔๗๓,๙๐๐.๐๐ ๘๔๙,๔๐๘,๙๒๑.๑๐ ๗๗.๕๔ 
 

๑. งบประมาณแผ่นดิน 
  ๑.๑  รายจ่ายประจํา  ๖๔๕,๑๔๔,๐๑๑.๘๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๐๙,๓๓๗,๖๗๙.๒๗ บาท 

คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๕ 
  ๑.๒ รายจ่ายลงทุน  ๗๖,๙๓๒,๕๘๗.๒๒ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๘,๔๙๔,๑๔๗.๓๔ บาท 
   คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๓ 
  ๑.๓ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก  ๙๙,๙๐๕,๗๐๐ บาท  
   เบิกจ่ายแล้ว ๘๑,๖๑๒,๗๕๔.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๙ งบประมาณท่ีไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้ ๑๕,๑๖๔,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๘ เนื่องจากรูปแบบรายการ   
ไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกการดําเนินการ 

  ๑.๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๖,๙๔๒,๖๕๐.๗๔ บาท 
   จํานวน ๘ รายการ มีการก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว ๕ รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 
   ๙,๓๒๙,๘๐๕.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๖ 

๒. งบประมาณเงินรายได้ 
 ๒.๑ รายรับ  ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับ 
  ๓๔๑,๙๙๓,๗๐๐ บาท รายรับจริง ๒๖๓,๓๖๒,๐๔๖.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๑ 
 ๒.๒ รายจ่ายประจํา ๓๑๕,๗๙๘,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๒,๓๑๗,๓๕๓.๓๒ บาท 
   คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๐  
 ๒.๓ รายจ่ายลงทุน ๒๕,๙๒๖,๙๐๐ บาท มีการก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว ๙,๒๕๙,๗๔๑.๑๗ บาท  
  คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ 
 ๒.๔ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมระหว่างปี งบประมาณท้ังสิ้น ๓,๒๓๓,๙๒๕ บาท 
  เบิกจ่ายจํานวน ๗๓๕,๐๐๐ บาท 
 ๒.๕ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๕,๕๐๒,๘๒๕.๖๐ บาท 
  จํานวน ๒๔ รายการ มีการก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว ๑๘ รายการ งบประมาณ 
  ๑๐,๕๑๔,๒๕๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๒  
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 รายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ 
สิ้นไตรมาส ๑  รายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้

ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แหล่งงบประมาณ ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน ๘๒๓,๖๓๖,๔๐๐.๐๐ ๑๖๓,๘๑๗,๘๒๗.๒๙ ๑๙.๘๙ 

งบประมาณเงินรายได ้ ๒๔๓,๘๔๔,๕๐๐.๐๐ ๒๘,๑๗๖,๕๗๘.๐๐ ๑๑.๕๖ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๐๖๗,๔๘๐,๙๐๐.๐๐ ๑๙๑,๙๙๔,๔๐๕.๒๙ ๑๗.๙๙ 
  ๑.  งบประมาณแผ่นดิน 
   ๑.๑  รายจ่ายประจํา ๕๙๙,๖๗๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๖,๗๕๗,๖๐๔.๒๙ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๓  
   ๑.๒   รายจ่ายลงทุน ๒๒๓,๙๕๘,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๗,๐๖๐,๒๒๓ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๔  
   ๑.๓   เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๖,๙๔๒,๖๕๐.๗๔ บาท  
    จํานวน ๘ รายการ มีการก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ  
    ๙๒๗,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๗ 
  ๒.  งบประมาณเงินรายได ้
   ๒.๑ รายรับ ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ากับ  
    ๓๐๔,๘๐๕,๖๐๐ บาท รายรับจริง ๒๕,๖๙๕,๙๘๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๓  
 ๒.๒  รายจ่ายประจํา ๒๔๓,๐๙๔,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๑๗๖,๕๗๘ บาท  
  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๙ 
   ๒.๓  รายจ่ายลงทุน ๗๕๐,๒๐๐ บาท ยังไม่ผลการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการ 
    ตามกระบวนการทางพัสดุ 
   ๒.๔  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๕,๕๐๒,๘๒๕.๖๐ บาท 
    จํานวน ๒๔ รายการ ดําเนินงานแล้ว ๑๒ รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ  
    ๖,๐๘๔,๕๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๔ 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๔) คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี ควบคุม ดูแลให้    
ส่วนราชการต่างๆ ใช้งบประมาณรายจ่ายท้ังจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจําปีให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๔) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑) พร้อมท้ัง 
มีข้อสังเกต ดังนี ้



- ๑๗ - 
 

 
 

 ๑.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ไตรมาส ๔) 

  ๑.๑ ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้รายรับจริงน้อยกว่าแผนร้อยละ ๒๒.๙๙  

ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าเป็นห่วง มหาวิทยาลัยพึงตระหนักและหาทางแก้ไขให้รายรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ

รายรับให้มากท่ีสุดต่อไป 

  ๑.๒ รายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของเงินรายได้ มหาวิทยาลัยได้กํากับ

โดยคํานึงถึงรายรับจริง เม่ือเปรียบเทียบร้อยละของรายจ่ายกับรายรับจริงพบว่ามหาวิทยาลัยเบิกจ่ายเพียง ร้อย

ละ ๖๕.๑๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีเงินคงเหลือท้ังสิ้น ๙๑,๗๘๔,๙๕๑.๗๔ บาท และเม่ือหักงบประมาณเงิน กัน

เหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือนําไปใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๕,๕๐๒,๘๒๕.๖๐ บาท คงเหลือ

งบประมาณ ๗๖,๒๘๒,๑๒๖.๑๔ บาท ซึ่งจะเป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  ๑.๓ ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุนควรมีความพร้อมในการดําเนินงานมากกว่า

นี้ในปีท่ีผ่านมา ก.บ.ง. ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยกํากับและดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากรณีพรบ.โอน

เงินงบประมาณคืน แต่ในปีนี้ยังคงมีการโอนงบประมาณคืน อีก ๑ รายการ คือ งบลงทุน ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 

รายการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนวิชาชีพพ้ืนฐาน ของสํานักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย งบประมาณท้ังสิ้น 

๖,๑๐๙,๘๐๐ บาท เนื่องจาก มีการปรับแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับการใช้งานอย่างแท้จริงทําให้เกิดความ

ล่าช้าและไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย

ในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และสําหรับการบริหารงานโครงการ หน่วยงานท่ีได้รับ

จัดสรรงบประมาณควรดําเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผน ท้ังนี้หากรายการใดไม่สามารถดําเนินงานโครงการ

ได้ต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นประกอบและเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา ท้ังนี้ในการจัดสรร

งบประมาณปีถัดไปควรนําผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้

หน่วยงานตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนต่อไป   

 ๒.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ไตรมาส ๑) 

  ๒.๑ ปีนี้เป็นปีแรกท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการการใช้

จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนและให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

  ๒.๒  รายรับจริงในไตรมาสท่ี ๑ ค่อนข้างน้อย เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม     

๑/๒๕๖๐ เริ่มจ่ายในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๑๕๖๐ ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทําให้มีรายรับ

เข้าจริง ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ค่อนข้างน้อย แต่เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาสัดส่วนไม่แตกต่าง 

 ๒.๓  ในการบริหารจัดการงบลงทุนต่อไปให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความพร้อมในทุกด้านก่อนจะเสนอของบประมาณและควรมีมาตรการท่ีเคร่งครัด  

ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยให้เสนอ

ผ่านมายัง ก.บ.ง. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และหากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนแปลงได้
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กรณีจําเป็นอย่างยิ่งยวดเท่านั้น และมหาวิทยาลัยควรมีรายการอ่ืนๆ สํารองไว้กรณีท่ีรายการตามแผน

งบประมาณไม่สามารถดําเนินการได้ให้เปลี่ยนแปลงเป็นการการสํารองทันที และให้ปรับแบบฟอร์มรายละเอียด

งบลงทุนให้ระบุข้อความชัดเจนว่าหน่วยงานจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอีก  

   ๒.๔ สําหรับผลการดําเนินงานในส่วนของงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน หัวหน้าหน่วยงานท่ี

ได้รับจัดสรรงบประมาณควรตระหนักในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหาก

มหาวิทยาลัยไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

โดยรวมของมหาวิทยาลัย และอาจถูกโอนเงินงบประมาณเพ่ือให้รัฐบาลไปใช้ในการบริหารงบประมาณระหว่างปี

ของประเทศต่อไป 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สอบถามว่า งบประมาณท่ีต้องคืนไปเป็นยอดรวมท้ังหมดเท่าไหร ่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี / กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา

มหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงว่า เงินท่ีคืนเป็นงบประมาณแผ่นดินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจํานวนเงิน

ประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (หกล้านบาทถ้วน) สาเหตุเกิดจากแบบรูปรายการไม่พร้อม ส่วนท่ีรักษาราชการแทน

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนได้นําเสนอเก่ียวกับงบกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีทาง

รัฐบาลจัดสรรมานอกพระราชบัญญัติ ซึ่งจัดสรรมาให้เม่ือปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ส่วนนั้นมาจากรัฐบาลท่ี

ต้องเร่งรัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก 

 รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมว่า งบประมาณท่ีต้องคืนไปรวมท้ังหมด ๒๑ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินปกติ ๖ ล้านบาท 

งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ๑๕ ล้านบาท ในฐานะเป็นคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ง.) ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในภาพรวม มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก คือ ร้อยละ ๖๘ ส่วน

งบรายได้นั้นน้อยกว่า มองในงบประมาณแผ่นดินไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเวลาตั้งงบประมาณจะตั้งตามท่ีได้รับจริง 

ส่วนงบประมาณรายได้เราจะตั้งแบบประมาณการ ดังนั้น การใช้งบประมาณได้เกือบร้อยละ ๑๐๐ จึงไม่ใช ่        

เรื่องแปลก ท่ีนี่ใช้ได้ ร้อยละ ๙๓ ซึ่งยังถือว่าน้อย ความน่าเป็นห่วงของงบแผ่นดิน คือ งบสิ่งก่อสร้างถูกโอนคืนไป 

ถือว่าเป็นความบกพร่องในเรื่องเดิมๆ เพราะปีท่ีแล้วมีจํานวนมากกว่านี้ ในปีนี้ถือว่าดีข้ึนแต่ประเด็นอยู่ ท่ี 

อธิการบดีน่าจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการตั้ง

งบประมาณก่อนท่ีคณะผู้บริหารชุดนี้จะเข้ามาคือเป็นช่วงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของโครงการท่ีอยู่ใน

งบประมาณแผ่นดินท่ีไม่ได้ดําเนินการมีอยู่ ๗ โครงการ ประเด็นท่ีไม่ได้ดําเนินการ มีการขออนุมัติไม่ดําเนิน

โครงการหรือไม่ เพราะควรจะมีการขออนุมัติไม่ดําเนินโครงการเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือให้อธิการบดีได้พิจารณา

ความเหมาะสมการจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลใด ซึ่งส่วนนี้จะได้เป็นตัวชี้วัดในการอนุมัติงบประมาณต่อ 
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หรือการดํารงตําแหน่งต่อของผู้บริหารด้วย ในส่วนของเงินงบประมาณรายได้นั้น รายได้ลดลง การตั้ง

งบประมาณรายได้คาดการณ์ไว้มาก แล้วไม่ได้เท่าประมาณการก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ท่ีน่าอุ่นใจคือได้รับจริงน้อย

และก็ยังใช้จ่ายจริงน้อยด้วย ดังนั้น มองข้อดีคือมีเงินเหลือมาก แล้วเงินเหลือในปีนี้จะมากกว่าปีท่ีแล้วคือ 

ประมาณ ๗๖ ล้านบาท ซึ่งเงินเหลือส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการยกเลิกสิ่งก่อสร้างของงบประมาณรายได้ไปใช้

งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น ขอเสนอแนะดังนี้  

๑. กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีต้องคืนงบประมาณแผ่นดิน ๖ ล้านบาท 
รวมถึงการยกเลิกโครงการ ๗ โครงการ นั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงเหตุผลต่ออธิการบดี และหากไม่มีเหตุผล  
อันสมควรอาจจะมีมาตรการตําหนิผู้รับผิดชอบ 

๒. ภาครายรับ ไม่ได้มีการแยกรายละเอียดท่ีชัดเจนซึ่งจะแยกเฉพาะจัดการศึกษาและรายได้อ่ืน  
โดยมหาวิทยาลัยควรแยกในส่วนของวิจัยและบริการวิชาการให้เห็นได้ชัด และในส่วนประเด็นของรายรับวิจัย
และบริการวิชาการ ได้นํามารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ 

 จากการรายงานนี้ ยังไม่ได้ดูในส่วนของหนี้เก่าซึ่งมหาวิทยาลัยมีหนี้หอพักนักศึกษาอยู่ประมาณ 
๒๐๐ ล้านบาท ในการรายงานน่าจะหมายเหตุหนี้หอพักนักศึกษาไว้ด้วย เพราะว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งงบประมาณชําระหนี้ไว้ ซึ่งเพ่ิงมาตั้งงบประมาณส่วนนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
ตอนท่ีจะต้องรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเห็นรายจ่ายท่ีสูงข้ึนมาก  

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สอบถามเก่ียวกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัยในขณะนี้มีอยู่จํานวนเท่าไร หาก
นําไปชําระหนี้หอพักนักศึกษาท้ังหมดเลยจะเป็นไปได้หรือไม่ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี / กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงว่า รายรับในเชิงประมาณการนั้น ได้รวบรวมมาจากท้ัง ๔ หมวด ในส่วนของการรายงาน
ระดับไตรมาสนั้นจะมีการรายงานในลักษณะของรายรับท่ีเกิดข้ึนจากยอดใหญ่ของแต่ละส่วน ในปัจจุบันนี ้      
สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและเป็นผลดีของมหาวิทยาลัยคือ การท่ีกําหนดบัญชีแยกประเภทไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่าน
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) แล้ว ซึ่งข้อดีของการกําหนดบัญช ี   
แยกประเภทได้จะทําให้การรายงานการเงินท้ังรายรับและรายจ่ายเห็นภาพชัดเจนข้ึน  

 ขณะนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินสะสมอยู่ประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท โดยยังไม่ได้หักหนี้หอพักนักศึกษา
ก้อนสุดท้าย ๕๐ ล้านบาท ดังนั้น ถ้าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินชําระหนี้ยอด ๕๐ ล้านบาทนี้ไป จะทําให ้    
เงินสะสมของมหาวิทยาลัยเหลืออยู่ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ส่วนกรณีท่ีหากนําเงินสะสมท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัยชําระหนี้ ท่ีมีอยู่ ท้ังหมด จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่มีเงินสะสมคงเหลือเลย ซึ่งกรณีนี้ขอให้
คณะกรรมการบริหารการเงินฯ ช่วยพิจารณาให้ก่อนท่ีจะนําเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ   
และอีกประการหนึ่งในส่วนของหนี้ของมหาวิทยาลัยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมร่างหนังสือเพ่ือเสนอให ้         
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี เพราะหนี้หอพักนักศึกษาเกิดจากนโยบายของรัฐบาล 
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ท่ีไม่อยากให้รัฐบาลมีหนี้ท่ีเก่ียวกับการลงทุนให้กับสถาบันอุดมศึกษาในด้านความจําเป็นซึ่งก็คือหอพักนักศึกษา
ดังนั้น เม่ือมองภาพบางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเล็กอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือมหาวิทยาลัย
ราชมงคลไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมหาวิทยาลัยใหญ่ เพราะหอพักนักศึกษามีความจําเป็นต้องรองรับนักศึกษา 

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ      
เห็นด้วยกับความเห็นของอธิการบดี เพราะหลายมหาวิทยาลัยพยายามท่ีจะชําระหนี้โดยการสร้างรายได้ แต่
กลายเป็นว่ามหาวิทยาลัยเกิดการติดลบในเรื่องหอพักนักศึกษา อีกประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการ
หารายได้นอกงบประมาณด้วย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี / กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ ท่ีผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงระบบงานฟาร์มให้ดีข้ึนเป็นมาตรฐานเหมือน
ภาคเอกชน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดรายได้นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา และจากการรายงานผลค่อนข้าง
เป็นท่ีน่าพอใจ และขอให้จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์หลังจากสรุปและแก้ไขแล้วส่งให้ด้วย 

 รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะว่า
การวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้งบประมาณสามารถดูได้จากการใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งจะดูได้ชัดเจน
เลยว่ามีประสิทธิภาพขนาดไหน แต่ในส่วนของงบประมาณรายได้ท่ีแจ้งว่าได้ประมาณการไว้ท่ี ๓๔๑ ล้านบาท    
แล้วได้รับจริงไม่ถึงตามท่ีประมาณการไว้นั้น ขอให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า จะอย่างไรก็ตามไม่ควรตั้งจ่ายเกินร้อยละ ๘๐ 
ของท่ีคิดไว้ ดังนั้น ในเรื่องของงบประมาณรายได้ท่ีมหาวิทยาลัยใช้จ่ายค่อนข้างต่ํานั้น โดยหลักแล้วงบประมาณ
รายได้ไม่ควรใช้จ่ายหมด เพราะจะต้องมีเงินคงคลังไว้ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไม่สามารถดํารงอยู่ได้ด้วยงบประมาณรายได้เท่านั้น เพราะมหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานของรัฐท่ีต้อง
รับใช้สังคม รับใช้ประเทศชาติ เราจึงต้องทํางานให้โดดเด่นให้รัฐบาลมองเห็น แล้วงบประมาณรายได้ก็จะเป็นแค่
งบประมาณท่ีเสริมมาเท่านั้นเอง แต่มหาวิทยาลัยต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นเงินสํารอง ดังท่ีเห็นในข้อบังคับ   
ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จะไม่ให้ตั้งจากงบประมาณท้ังหมดท่ีมีอยู่ ถ้าทําแบบนี้มหาวิทยาลัยจะเกิด
ความม่ันคงได้ แต่ท่ีน่าเป็นห่วงคือส่วนของหนี้สินของมหาวิทยาลัยท่ีผูกพันไว้ ทําใหเ้ราต้องคํานึงถึงการชําระหนี ้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี / กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงว่าการตั้งประมาณการรายจ่ายประจําปี ได้มีการกําหนดให้สามารถตั้งได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 
ของประมาณการรายรับ และจากร้อยละ ๘๐ นั้น ได้มีการกําหนดให้แบ่งเป็นร้อยละ ๕ จาก ร้อยละ ๘๐ ไว้เป็น
เงินสํารอง แต่สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงตามท่ี รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย ได้เสนอแนะไว้นั้น จะต้องฝากให้
มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ต่อด้วย คือ เราทราบรายรับของมหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัย ถ้ามองไปท่ี
ค่าธรรมเนียมจะมีปริมาณท่ีค่อยๆ ลดลง เนื่องจากจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาลดน้อยลง โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัย ๔ แห่ง ท่ีได้วิเคราะห์และพิจารณาเรื่องคุณภาพของหลักสูตร จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บางแห่งท่ีมีเงินรายได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากเขามีโครงการพิเศษซึ่งเป็นแหล่งเงิน แต่ในขณะท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากการบริหารท่ีผ่านมาเนื่องจากต้องมีการบริหารเงินกระแสเงินสดควบคู่กันไป
กับเงินงบประมาณ จะเห็นว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยตั้งไว้ค่อนข้างสูงคือ ๓๔๐ ล้านบาท 
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จากประมาณการท่ีได้รับ แต่ในการบริหารเงินสดก็พยายามท่ีจะบริหารให้อยู่ในกระแสเงินสดท่ีไม่เกินกระแส 
เงินสดท่ีได้รับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีผ่านมารายจ่ายจริงมหาวิทยาลัยอยู่ท่ี ๑๗๐ 
ล้านบาท จากรายรับจริงประมาณ ๒๔๐ ล้านบาท ก็จะทําให้มีเงินเหลือเก็บอยู่ แต่อาจจะไม่ใช่ศักยภาพท่ีดีใน
อนาคต ส่วนท่ีต้องช่วยกันวิเคราะห์คือทําอย่างไรภาพรายรับท่ีนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาจึงจะมาก
ข้ึน เพราะมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถนําเรื่องเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ไปสู่ตลาดได้มากเท่ามหาวิทยาลัยท่ีมี
ชื่อเสียง แต่เรามีทรัพย์สินอีกด้านหนึ่งก็คือท่ีดิน และระบบฟาร์มท่ีกําลัง อยู่ระหว่างปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและเป็นส่วนท่ีเป็นส่วนกลาง ไม่ใช่การบริหารงานโดยภาควิชา หรือคณะวิชา ก็จะทําให้ประสิทธิภาพของ
การจัดการงานฟาร์มดีข้ึนและอาศัยในเรื่องของระบบธุรกิจเข้ามาจดัการ 

 นายเดชา ดีผดุง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ  การ
นําเสนอรายงานไว้ ๒ ประเด็น ดังนี้  
 ประเด็นท่ีหนึ่ง การรายงานผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ควรนําผลของไตรมาสแรกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เข้ามาเก่ียวข้อง ควรจะแยกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ออกจากกันอย่างชัดเจน ในส่วนของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังได้เสนอคณะมนตรีว่าในไตรมาส
ท่ี ๑ มีแผนเท่าใด ไตรมาสท่ี ๒ มีแผนเท่าใด ไตรมาสท่ี ๓ และไตรมาสท่ี ๔  มีแผนเท่าใด แยกเป็นภาพรวมกับ
งบลงทุน และสมมติรัฐบาลต้องการเป้าร้อยละ ๙๓ เราก็สามารถนํามาอ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีได้ ดังนั้น 
ควรรายงานเพียงภาพรวมกับงบลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีสั่งการไว้ อันนี้เป็นวินัยการคลังซึ่งจะดูง่ายกว่า 
 ประเด็นท่ีสอง เก่ียวกับเงินรายได้ควรนําไปอ้างอิงกันตามงบประมาณแผ่นดิน ไม่เช่นนั้น
มหาวิทยาลัยจะคิดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่ได ้

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ พร้อมท้ังมอบหมายให้กองนโยบายและแผนปรับแก้ไขรายงานให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ (สมอ.๐๘) 
   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  
 



- ๒๒ - 
 

 
 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้ส่งเอกสารในการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เนื่องจาก นายกฤษณะ นาวารัตน์ ได้ลาศึกษาต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี ้

 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 จากเดิม นายกฤษณะ  นาวารัตน์  (ลาศึกษาต่อ) 
 แก้ไขเป็น นายร้อยทิศ  ญาติเจริญ 

 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด ท้ังนี้ คณะฯ  
และมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์แล้ว ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมท้ังได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการในการ
ประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ระบุเลขหน้าในผลงาน
วิชาการ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๓ และ
เอกสารรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง ท่ีแนบมานี ้

การพิจารณา 

 ในกรณีชื่อของระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ๕.๒ และ ๕.๓ เป็นเนื้อเรื่องท่ีคล้ายกัน ควรใช้ชื่อระเบียบ
วาระให้เหมือนกัน โดยให้ปรับแก้ไขชื่อระเบียบวาระนี้เป็น “พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ (สมอ.๐๘) ...” 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้ปรับแก้ไขชื่อระเบียบวาระเป็น “พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์  
(สมอ.๐๘) ...” 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ (สมอ.๐๘) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ (สมอ.๐๘) 
   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
   (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๒ เมษายน ๒๕๕๖ ได้อนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖)  



- ๒๓ - 
 

 
 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้ส่งเอกสารการปรับปรุงแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) เนื่องจาก นายกฤษณะ 
นาวารัตน์ ได้ลาศึกษาต่อ และแก้ไขปรับเปลี่ยนลําดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ในการนี้ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี ้

 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 จากเดิม นายกฤษณะ  นาวารัตน์  (ลาศึกษาต่อ) 
 แก้ไขเป็น นายร้อยทิศ  ญาติเจริญ 

 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด ท้ังนี้ คณะฯ  
และมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์แล้ว ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมท้ังได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ใน
การประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ระบุเลขหน้าใน
ผลงานวิชาการ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๓ 
และเอกสารรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง ท่ีแนบมานี ้

การพิจารณา 
 ในกรณีชื่อของระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ๕.๒ และ ๕.๓ เป็นเนื้อเรื่องท่ีคล้ายกัน ควรใช้ชื่อระเบียบวาระให้
เหมือนกัน โดยให้ปรับแก้ไขชื่อระเบียบวาระนี้เป็น “พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
(สมอ.๐๘) ...” 
 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้ปรับแก้ไขชื่อระเบียบวาระเป็น “พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์  
(สมอ.๐๘) ...” 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ (สมอ.๐๘) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ (สมอ.๐๘) 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  



- ๒๔ - 
 

 
 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเอกสารการปรับปรุงแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เนื่องจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๓ นางสาววีริยา สุภาณิชย์ ได้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี ้
 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 จากเดิม นางสาววีริยา  สุภาณิชย์  (ลาศึกษาต่อ) 
 แก้ไขเป็น นางวิภา  ธนานันท์ 

 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด ท้ังนี้ คณะฯ  
และมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์แล้ว ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมท้ังได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ      
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๒ และเอกสารรายละเอียดการแก้ไข
ปรับปรุง ท่ีแนบมานี ้

การพิจารณา 

 ในกรณีชื่อของระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ๕.๒ และ ๕.๓ เป็นเนื้อเรื่องท่ีคล้ายกัน ควรใช้ชื่อระเบียบ
วาระให้เหมือนกัน โดยให้ปรับแก้ไขชื่อระเบียบวาระนี้เป็น “พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ (สมอ.๐๘) ...” 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้ปรับแก้ไขชื่อระเบียบวาระเป็น “พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
(สมอ.๐๘) ...” 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ (สมอ.๐๘)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาวิธีการได้มาซ่ึงรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบด ี
   หรือเทียบเท่า 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่งท่ี ๐๒/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑  



- ๒๕ - 
 

 
 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่า
ด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี กระทําได้ ๒ วิธ ี
 ๑. การสมัครของผู้ท่ีมีความสนใจ 
  ๒. การเสนอชื่อโดยคณาจารย์ประจําในคณะท่ีมีการสรรหาคณบดี โดยต้องเสนอพร้อมหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความโปร่งใส ในการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ท่ีเหมาะสมจํานวนอย่างน้อยสองคน แต่ไม่เกิน
สามคน จึงเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ 
และออกประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  
  เดิมข้อ ๗ (๒)  
  “การเสนอชื่อโดยคณาจารย์ประจําในคณะท่ีมีการสรรหาคณบดี โดยต้องเสนอพร้อมหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ” 
  แก้ไขเป็น 
  “การเสนอชื่อ โดยคณาจารย์ประจําในคณะท่ีมีการสรรหาคณบดี ตามท่ีคณะกรรมการสรร
หากําหนด”  
 ๒. การได้มาซึ่งผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม ดังนี้  
 นอกจากคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
“กําหนดให้คณบดีต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง” แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ โดยให้กําหนดตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
ท่ี ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในข้อ ๒ 
“เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ ให้สถาบัน 
อุดมศึกษามีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใดท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เรียกชื่ออ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะได้ สําหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ” 
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 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีมติเห็นสมควรให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 
การสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานภาพ 

   ของอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคําสั่งท่ี สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งพ้นจากตําแหน่งหน้าท่ีและแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และต่อมาได้มีคําสั่งท่ี สกอ. ๑๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้มีอํานาจและหน้าท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีคําสั่งท่ี ๐๐๒๒/๒๕๖๑ ให้รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น 

 ด้วย นายสมศักดิ์ ผลภักดี ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เดิมได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อมา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคําสั่งท่ี สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่ในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๑    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ พร้อมท้ังรองอธิการบดีท้ัง ๒ ท่าน ได้แจ้งต่อท่ีประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนบุคลากรท่ีได้เข้าพบหารือข้อราชการ สรุปได้ว่า อธิการบดีได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
ตําแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยในหนังสือลาออกได้ขอให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และจะปฏิบัติหน้าท่ีในการลงนามเอกสารต่างๆ จนถึงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
เป็นวันสุดท้าย ท้ังนี้ อธิการบดีและรองอธิการบดีได้แจ้งเรื่องการลาออกในท่ีประชุมผู้บริหาร รวมถึงได้แจ้งกับ
บุคลากรท่ัวไปหลายครั้งหลายวาระ อันมีผลให้การยื่นใบลาออกน่าจะครบสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติ



- ๒๗ - 
 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๕ วรรคสาม (๒) และตามการวินิจฉัยของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๒๖๓/๒๕๒๕ เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเก่ียวกับการลาออกของ
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และหนังสือตอบข้อหารือกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้กําหนดไว้ในข้อ ๓ ให้ปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้น จึงถือได้ว่า
การลาออกได้มีผลตามข้อกฎหมายแล้วตั้งแต่วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ยังคงลงนามคําสั่ง
ทางปกครอง โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ปลด นายสมศักดิ์ ผลภักดี ให้พ้นจากตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เม่ือวันท่ี   
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งหากพิจารณาจากข้อกฎหมายและคําวินิจฉัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์   
ตัตตะวะศาสตร์ ย่อมไม่น่าท่ีจะลงนามคําสั่งทางปกครอง ตลอดจนดําเนินการในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยหลังจากวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ เนื่องจากเป็นผู้ท่ีได้ยื่นแสดงเจตจํานงขอ
ลาออก พร้อมท้ัง ได้ประกาศให้บุคลากรได้รับทราบไปแล้ว ย่อมมีผลทางกฎหมายตามการเทียบเคียงกับ          
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การลงนามดังกล่าว         
จึงอาจนํามาซึ่งความเสียหายจนเกิดการร้องเรียนและการฟ้องร้องคดีทางปกครองได้ในท่ีสุด 

 โดยก่อนหน้าท่ีมหาวิทยาลัยจะมีคําสั่งให้ นายสมศักดิ์ ผลภักดี พ้นจากตําแหน่งรักษาราชการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมต่อการ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มีผู้เข้ารับการคัดเลือกจํานวน ๓ คน แต่ผลปรากฏว่า 
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ทําให้การมีคําสั่งให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง 
ซึ่งเดิมปฏิบัติหน้าท่ีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ รวมระยะเวลากว่า ๕ ปี เพ่ือแต่งตั้งผู้อ่ืนให้มาปฏิบัติหน้าท่ีแทน ในขณะท่ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมณ์ ตัตตะวะศาสตร์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งอธิการบดี พร้อมท้ังได้แจ้งให้
สังคมตลอดจนท่ีประชุมต่างๆ ได้รับทราบเจตจํานงแล้ว ย่อมเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถอธิบายถึงความมีธรรมาภิบาล 
กับการดําเนินการดังกล่าวนี้ได้  

 นายสมศักดิ์ ผลภักดี จึงได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้

๑) โปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อกฎหมาย ตลอดจนข้อเท็จจริงท้ังหมด
เก่ียวกับการยื่นใบลาออกจากตําแหน่งอธิการบดี ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ซึ่งเกิดข้ึน
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

๒) โปรดพิจารณาคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ๐๐๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง ให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สํานกังานอธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ลงวันท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๑ และสาระของคําสั่ง ว่าเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากเป็นการดําเนินการ
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ภายหลังการยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งอธิการบดี ตลอดจนเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หรือไม่ เพียงใด หรือควรรอให้
อธิการบดีท่านใหม่เป็นผู้ดําเนินการภายหลังการเข้าดํารงตําแหน่ง 

การพิจารณา 

 ก่อนเริ่มการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี / 
กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ และรองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ รองอธิการบดี / 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจาก
เห็นว่า เป็นเรื่องท่ีตนเองเป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความเห็นว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ ยังไม่พ้นจากตําแหน่งอธิการบดี เนื่องจากการแต่งตั้งนั้นได้ถูก
แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

 กรณีดังกล่าวมีแนวทางพิจารณา ๔ ประเด็น ดังนี ้
 แนวทางท่ี ๑  ให้มีมติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ทันที 
 แนวทางท่ี ๒  เสนอให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณา 
 แนวทางท่ี ๓  สอบถามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 แนวทางท่ี ๔  สอบถามสํานักงานกฤษฎีกา 

 ตามท่ีผู้ร้องเรียนได้อ้างถึงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘   
มาตรา ๒๕ วรรคสาม (๒) นั้น ขอตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ไม่ได้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้ดูท่ีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ      
ท่ี สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นการแต่งตั้งโดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ ของ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล   
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพราะฉะนั้นการพ้นจากตําแหน่งอธิการบดีหรือไม่นั้น 
ข้ึนอยู่กับผู้แต่งตั้ง ซึ่งการได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จะพ้นจากตําแหน่งต่อเม่ือรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งข้ันตอนเหล่านี้ต้องเสนอเรื่องผ่าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก่อนเสนอรัฐมนตรีต่อไป 

 ประเด็นดังกล่าวน่าจะเกิดจากการสื่อสารระหว่างการบริหารกับบุคลากร ท่ีไม่มีการสื่อสารกัน 
ต่อไปอาจจะเกิดข้อร้องเรียนข้ึนมาอีกได้ ดังนั้น น่าจะมีการเชิญมาหารือ 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียด ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ให้รวมเรื่องระเบียบวาระ ๕.๕ กับ ๕.๖ พิจารณาไปในคราวเดียวกัน 
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มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียด ก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง สถานภาพของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคําสั่งท่ี สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดํารง

ตําแหน่งพ้นจากตําแหน่งหน้าท่ีและแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และต่อมาได้มีคําสั่งท่ี สกอ. ๑๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้มีอํานาจและหน้าท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๓ 

มกราคม ๒๕๖๑ โดยรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์อํานวย คําตื้อ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้มีการ แจ้ง

ในท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ โดยประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ยื่นใบลาออกต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว โดยในใบลา

ออกได้ขอให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามปัจจุบันอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ และลงนามในเอกสารสําคัญต่างๆ เป็นจํานวนมาก 

ซึ่งในการลงนามปฏิบัติงานนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพล แจ่มสวัสดิ์  ซึ่งเป็นข้าราชการ

บํานาญ เกษียณอายุราชการเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพล แจ่มสวัสดิ์ ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เพ่ือขอทราบสถานภาพ

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ยังคงดํารงตําแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อยู่หรือไม่ และมีสถานะในการปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอย่างไร เพ่ือท่ีจักได้ดําเนินการในส่วนท่ีมีผลกระทบท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
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การพิจารณา 

 ก่อนเริ่มการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี / 

กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ และ รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ รองอธิการบดี / 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจาก   

เห็นว่า เป็นเรื่องท่ีตนเองเป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความเห็นว่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ ยังไม่พ้นจากตําแหน่งอธิการบดี เนื่องจากการแต่งตั้งนั้นได้ถูก

แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

 กรณีดังกล่าวมีแนวทางพิจารณา ๔ ประเด็น ดังนี ้

 แนวทางท่ี ๑  ให้มีมติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ทันที 

 แนวทางท่ี ๒  เสนอให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณา 

 แนวทางท่ี ๓  สอบถามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 แนวทางท่ี ๔  สอบถามสํานักงานกฤษฎีกา 

 ตามท่ีผู้ร้องเรียนได้อ้างถึงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘   
มาตรา ๒๕ วรรคสาม (๒) นั้น ขอตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ไม่ได้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้ดูท่ีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ      
ท่ี สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นการแต่งตั้งโดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ ของ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล   
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพราะฉะนั้นการพ้นจากตําแหน่งอธิการบดีหรือไม่นั้น 
ข้ึนอยู่กับผู้แต่งตั้ง ซึ่งการได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จะพ้นจากตําแหน่งต่อเม่ือรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งข้ันตอนเหล่านี้ต้องเสนอเรื่องผ่าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก่อนเสนอรัฐมนตรีต่อไป 

 ประเด็นดังกล่าวน่าจะเกิดจากการสื่อสารระหว่างการบริหารกับบุคลากร ท่ีไม่มีการสื่อสารกัน 
ต่อไปอาจจะเกิดข้อร้องเรียนข้ึนมาอีกได้ ดังนั้น น่าจะมีการเชิญมาหารือ 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียด ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ให้รวมเรื่องระเบียบวาระ ๕.๕ กับ ๕.๖ พิจารณาไปในคราวเดียวกัน 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียด ก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง งบประมาณจัดสรร 

ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐบาลมี ๒ ส่วน ส่วนท่ี ๑ คือ ภารกิจพ้ืนฐาน คือ ความจําเป็นท่ีต้องใช้จ่าย 
ส่วนยุทธศาสตร์ท่ีอยู่ในยุทธศาสตร์พ้ืนฐานคือ ยุทธศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงกับเป้าหมายของกระทรวง หรือของ
นโยบายรัฐบาล แต่เป็นยุทธศาสตร์ท่ีทําเดี่ยวๆ ไม่ได้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน แต่ทําในลักษณะท่ีสนองนโยบาย    
ในเชิงนโยบาย แล้วยังมีบูรณาการท่ีเป็นยุทธศาสตร์ชาติโดยหลักการจะมี ๒ หลักการ ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณฉบับใหม่ ประการแรก บูรณาการ คือ มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ ๒ หน่วยข้ึนไปร่วมกันทํา 
ประการท่ีสอง เป็นงานหรือกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพียงพอท่ีจะยกระดับเป็นแผนบูรณาการได้ โดยสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายรัฐบาลท่ีสําคัญและมีหน่วยรับงบประมาณ ๒ หน่วยงาน ข้ึนไปเข้ามาร่วมกันทํา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนบูรณาการ 

เนื่องจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้ดึงงานวิจัยไปไว้ในแผน
บูรณาการท้ังหมดสมมติเป็นตัวเงินระดับหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันล้านบาทถึงสองหม่ืนล้านบาท ปรากฏว่าวิจัยท่ีอยู่ใน 
Basic research ท่ีเป็นการเรียนการสอนเสียหมด ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ได้ทําหนังสือถึง
สํานักงบประมาณเม่ือประมาณ ๑๕ วัน ท่ีผ่านมา ว่าจะทําลายระบบการเรียนการสอนท่ีเป็นเรื่องของการวิจัย 
เพราะหน้าท่ีมหาวิทยาลัยมี ๔ หน้าท่ี แต่ไม่ใช่เป็นวิจัยท่ีไปตอบโจทย์รัฐบาล เป็นวิจัยbasic การเรียน 
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเริ่มเรื่อง แต่มหาวิทยาลัยนเรศวรทําหนังสือถึงผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณแล้ว แต่ก็ยังไม่ม่ันใจว่าจะตอบโจทย์ได้เพราะแต่ละคนไม่เข้าใจตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและ
แผนพัฒนาต่างๆ ซึ่งนั่นคือความมุ่งหวัง ๒๐ ปี ความมุ่งหวัง ๕ ปี ความมุ่งหวัง ๔ ปี ความมุ่งหวังของรัฐบาล 
ตรงนี้เวลาทําวิจัยข้ึนไปเขาจะไปร้อยเรียงเป็น ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา และมันทําลายระบบการเรียนการสอน
วิจัยซึ่งเป็นเรื่องใหญ ่
 

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมมีมติมอบหมาย นายสําเร็จ วงศ์ศักดา กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ  

ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง โครงการสนับสนุนจัดสรรแหล่งเงินจากมหาวิทยาลัยชิงหัว 

นายจรัสโรจน์ บถดําริห์ กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ รายงานว่าจากการ   
เข้าร่วมประชุมกับพลเอกชวลิตร ยงใจยุทธ เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากพลเอกชวลิตร ยงใจยุทธ ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เป็นตัวแทนในการจัดหาคัดเลือก มหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษา เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุนจัดสรรแหล่งเงินจากมหาวิทยาลัยชิงหัว ในอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืม มหาวิทยาลัยละ ๑,๕๐๐ ล้านบาท เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาในอัตราดอกเบี้ยคงท่ี    
ไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อปี ซึ่งกรณีดังกล่าวควรนําเรื่องเสนอกระทรวงการคลัง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอาจเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งท่ีจะผลักดันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้ก้าวกระโดดสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้       
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จึงนําเรื่องเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางท่ีจะ
สามารถดําเนินการได ้

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 นายสุภัทร บุญส่ง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย/ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งว่า มหาลัยวิทยาลัย
ของรัฐไม่สามารถดําเนินการกู้ยืมเงินได้ หากต้องการกู้ต้องขอให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการให ้

 นายจรัสโรจน์ บถดําริห์ กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นว่า ควรนําเรื่องเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากหากต้องการเร่งรัดให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ แต่ยังติดท่ีเงื่อนไขต่างๆ คงไม่สามารถ 
ก้าวกระโดดได ้

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ นายสุภัทร บุญส่ง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย/ ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ศึกษารายละเอียดอีกครั้ง 

  

 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมครั้งถัดไปคือ 
วันเสารท่ี์ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุร ี
 
 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
  

รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ 
นายสุภัทร  บุญส่ง 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

นางอรสา  ภาววิมล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


